
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา คร้ังท่ี  11   
วันพุธท่ี 17 มีนาคม 2553 

ณ หองประชมุ 1  มทร. ลานนา จังหวดัเชียงใหม 
............................................... 

ผูเขาประชุม 
1. นายวนิิจ นุมฤทธิ์    ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.อานนท  เที่ยงตรง   กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
3. นายสุริยันต เตาชัยภูม ิ   กรรมการ 
4. ผศ.ดร.พิชัย สุรพรไพบูลย   กรรมการ  (ประชุมทางไกล) 
5. รศ.ทรงพล จริยวิทยาวฒัน   กรรมการ  (ประชุมทางไกล) 
6. ผศ.เดชา   นาวานเุคราะห   กรรมการ  (ประชุมทางไกล) 
7. ผศ.นฤมล   กูลศิริศรีตระกลู   กรรมการ  (ประชุมทางไกล) 
8. นายอภิชาต ิ โคกทอง   กรรมการ   
9.นายมนัส อินทรรุง   กรรมการ 
10. นายอนุชา     จันทรบูรณ   กรรมการและเลขานุการ 
11. ดร.ปทมา ศิริธัญญา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ผูขาดประชุม  
 1. ผศ.ดร.จันทวิภา ธนโสภณ   ติดราชการ 
 2. นายองอาจ   กิตติคุณชยั   ติดงานอื่น 
 3. รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา     ติดราชการ 
 4. ผศ.ดร.เกชา คูหา    ลาพักรอน 
 5. ดร.วรรณา อัมมวรรธน     ลากิจ 
  6. นายพิชัย สุระดม    
 7. ผศ.มานัส   แสวงงาม     
ผูรวมประชุม 
  1. รศ.ศีลศิริ   สงาจิตร    หัวหนาคณะกรรมการประกนั ฯ 
  2. รศ.ดร.พรรณระพี  อํานวยสิทธิ์   ผูประสานงานโครงการไก ฯ รวมกับ สกว. 
 3. นายประเวศ   ทองธรรมชาติ   หัวหนาสาขาวทิยาศาสตร ภาคพายัพ 
 4. นางสาวภาวิณี คํามวง    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 



 

 

เร่ิมประชุมเวลา  13.18 น. 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง แจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1 เร่ืองที่ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
   1.1.1 คณบดแีจงใหที่ประชมุไดรับทราบ วา ผลการประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน ของคณะ 
วทก. พบวา ยังไมผานการประเมิน จึงขอแจงใหรองคณบดีทุกเขตพื้นที่ และหวัหนาสาขาวิทยาศาสตรพื้นที่
เชียงราย และภาคพายพั เชยีงใหม เนนการทํางานอยางเต็มที่และเอาจรงิเอาจัง นอกจากนีย้ังพบวา ในตวัช้ีวดั
เกี่ยวกับงานวจิัย ยังไมผานเชนกัน จึงขอใหทุกพืน้ทีพ่ยายามสรางงานวิจยั แตอยางไรก็ตาม หากแตละคนมี
ภารกิจครบทั้ง 4 ภารกิจในตัวเอง ทั้งการเรียนการสอน งานวิจยั การบริการวชิาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ก็จะมีสวนชวยคณะ วทก.ในครั้งนี้ได นอกจากนี้สาขาวิทยาศาสตร ภาคพายพั เชียงใหม ไดเร่ิม
ดําเนินการในศูนยถายทอดนาโนเทคโนโลยี ซ่ึงจะเปนศูนยที่ใหบริการระดับชาติ และจะเปนศนูยที่ตอบ KPI 
ของในงานประกันคณุภาพการศึกษาของคณะดวย 
   1.1.2 งบประมาณในงบยุทธศาสตรของคณะ ฯ ที่ดําเนนิการในแตละพื้นที่ ๆ ละ 3.2 ลานบาท 
ที่สังเกตไดในปงบประมาณ 2553 พบวา งบประมาณยังกระจุกตวัอยูที่พืชบางพืช หรือสัตวบางสัตว ทางคณะ
สวนกลางใหเครดิตกับเขตพืน้ที่ ในการบริหารงานงบประมาณใหครอบคลุมทั้ง 4 ศูนย ทีจ่ัดตัง้ขึ้น และให
ครอบคลุมถึงกิจกรรมในโครงการ DSC ดวย (3.2 = 2.2 + 1.0) 
   1.1.3 งบประมาณในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร ที่คณะ ฯ ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
ปงบประมาณ 2553 จํานวน 3 โครงการ จะมีการแบงตัวเงินลงไปในแตละพืน้ที่ใหดําเนนิโครงการ ทางคณะ
สวนกลางจะแจงยอดเงนิไปใหเขตพืน้ที่เพือ่จัดทํา ง.8 ใหรองรับกับโครงการดังกลาว และจัดสงคณะกลางตอไป 
โดยรายละเอยีดของโครงการจะนําไปเสนอเพื่อทราบในวาระการประชุมที่ 4.3 ตอไป 
   1.1.4 การปรับปรุงหลักสูตรของคณะ วทก. ทั้ง 13 หลักสูตรที่คางอยูในปจจุบนั จะกลับมา
ดําเนินการทั้งหมด โดยหลักสูตรสิ่งแวดลอมมอบใหเขตพื้นที่ตาก วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารระดบั
ปริญญาโทมอบเขตพื้นที่ลําปาง หลักสูตรใหมมอบ ดร.ปทมา และหลักสูตรเกาทีเ่หลือทั้งหมดมอบ อ.สุริยันต 
และนโยบายของคณบดีอยากจะสรางนกัเทคโนโลยี มากกวาการสรางนักวิชาการ โดยเปลี่ยนจากเชงิลึกเปนเชิง
กวาง (สําหรับหลักสูตรใหม) + ICP + WIL + สังคมสัมพันธ + คุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงจะนําไปคยุกันที่เขตพืน้ที่
ลําปาง ในวันที่ 19 มีนาคม 2553 ตอไป 
  1.1.5 ภาระงานของผูดํารงตําแหนงวิชาการของมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดแก ตําแหนง อาจารย ผศ. 
รศ. และ ศ. ตามประกาศ ก.พ.อ. ที่มีผลบังคับใช ตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม 2552 ที่ผานมา นั้น ทุกตําแหนงจะตองมี
ภาระงานทั้ง 2 อยาง คือ ทั้งการเรียนการสอน และการวิจยั 
  1.1.6 การประชุม CEO ที่ผานมา สสว.ไดเสนอเรื่อง เกี่ยวกับการประกาศใชหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2553 สรุปผลการประชุม  มีมติใหใชสอนไดในปการศึกษา 2553 เปนตนไป 
   1.1.7 โครงการฝงตัวในสถานประกอบการป 2553 ของคณาจารยคณะ วทก. ซ่ึงไดรับ
งบประมาณจํานวน 1.6 ลานบาท พบวา ในปนี้ มีคณาจารยเขารวมโครงการ คิดเปนงบประมาณเพียง 4 แสนกวา



 

 

บาท จึงอยากสอบถามวา สาเหตุเกิดจากอะไร และจะมีวิธีการแกไขอยางไร ซ่ึงจะนําไปหารือในวาระที่ 4.5 
ตอไป 
  1.8 การเปดสอนระดับปริญญาโท ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ปจจุบันมี
การเปดสอนใน 2 เขตพื้นที ่คือ นาน และพิษณุโลก ยกเวน ลําปาง ดังนั้น จึงขอใหพื้นที่ลําปาง เรงในการเปด
สอนใหเร็วที่สุดดวย 

   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ และ มมีตใิหเชิญ หวัหนาสาขา
วิทยาศาสตร พื้นที่ภาคพายพั เชียงใหม เขารวมประชุมทุกครั้ง เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหว และลดปญหาการ
ส่ือสารในองคกร 
 
1.2 เร่ืองที่กรรมการผูทรงคุณวุฒแิจงใหทีป่ระชุมทราบ 
 
  1.2.1 เร่ืองที่จะแจงใหที่ประชุมทราบ ของ รศ.ดร.อานนท  เที่ยงตรง 
   1.2.1.1 ผูทรงคุณวุฒิ แจงวา ไมมีเร่ืองที่จะแจงใหที่ประชุมทราบ  แตขอฝากเรื่อง TQF คือ 
อยากเห็นความชัดเจนระหวาง TQF สายวิชาการ และสายวิชาชีพ ซ่ึงจะตองมีมาตรฐานที่แตกตางกนั  

   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ   และ คณบดี ไดฝากผูทรงคุณวฒุิ ซ่ึงเปน
หนึ่งในคณะกรรมการ กกอ. วา ขอความกรณุาชวยดแูลหลักสูตรของคณะ วทก. ทั้ง 3 หลักสูตร  ที่กําลังจะเขาสู
การพิจารณาอนุมัติจาก คณะกรรมการ กกอ. 
 
1.3 เร่ืองที่กรรมการ และเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 
 
  1.3.1 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ เขตพื้นที่นาน 
   1.3.1.1 รองคณบดีเขตพืน้ทีน่าน แจงตอทีป่ระชุมถึงรองคณบดีฝายวิชาการและกจิการนักศึกษา 
วา ขอชวยตรวจสอบในหลักสูตรพืชศาสตร ที่สภามหาวิทยาลัยผานความเหน็ชอบไปแลว ซ่ึง จํานวนหนวยกิต
ในโครงสรางหลักสูตร กับจาํนวนหนวยกติในคําอธิบายรายวิชา ของวชิาสรีรวิทยาการผลิตพืชไร ทั้ง 2 ที่จาํนวน
ไมเทากัน จึงขอฝากแจงเพื่อนําไปสูการแกไขดวย 
   1.3.1.2 รองคณบดีเขตพืน้ทีน่าน สอบถามที่ประชุมเกีย่วกับ ที่มาของคําสั่ง คณะ วทก. ที่ 
08/2553 เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการวัดผล ประเมินผลการศึกษา และควบคุมมาตรฐานการศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
    ในเรื่องที่มาของคําสั่งฉบับนี้ คณบดีขอนาํไปตอบในวาระอื่น ๆ  
 
 



 

 

 1.3.2 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ เขตพื้นที่ลําปาง 
  1.3.2.1 รองคณบดีเขตพืน้ทีลํ่าปาง แจงเกีย่วกับความคบืหนาโครงการรวมกับกลุมฟารมโชคชัย 

จํากัด วา เขตพื้นที่ลําปางจะสงนักศึกษาจํานวน 15 คน เปนระดับ ปวส. 2 คน และระดับ ปริญญาตรี 13 คน ไป
เรียนและฝกงานภาคฤดูรอนที่ฟารมโชคชัย อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงโครงการไดรับอนุมัติให
ดาํเนินการจากมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว โดยนักศกึษาจาํนวนดังกลาว จะไดไปเรียนและฝกงานที่ฟารมโชคชัย 
และยังไดรับการยกเวนคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียม ที่ตองชําระแบบเหมาจายใหกับมหาวทิยาลัย โดยจะ
เดินทางในวนัที่ 21 มีนาคม 2553 
    
 1.3.3 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ เขตพื้นที่พิษณุโลก 
   1.3.3.1. ผศ.เดชา  นาวานุเคราะห แจงตอทีป่ระชุมวา รองคณบดีเขตพืน้ที่พิษณุโลก เดินทางไป
ราชการที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน จึงไมไดเขาประชุมในครั้งนี้ 
    1.3.3.2 ผศ.เดชา  นาวานุเคราะห แจงยอดรับนักศึกษา ปการศึกษา 2553 วา ในปนีม้ีนักศึกษาที่
สอบคัดเลือกได ระดับ ปวส. จํานวน 62 คน วทบ. 4 ป จํานวน 139 คน วทบ. 2 ป จํานวน 15 คน กําลัง
ดําเนินการสอบใหมอีก 55 คน คาดวาหากมารายงานตวัครบ จะมีนักศกึษาประมาณ 371 คน 
   1.3.3.2 ผศ.เดชา  นาวานุเคราะห สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับ โครงการเปดสอน ป.โท 
เทคโนโลยีการเกษตร ภาคสมทบ วาดําเนนิการถึงขั้นตอนใดแลว 
    รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนกัศึกษา แจงตอที่ประชุมวา เร่ืองดังกลาว ไดนาํไป
บรรจุในวาระการประชุมของ CEO แลว คาดวาในเดือนเมษายน 2553 คงจะนําเขาพจิารณาตอไป 
   
 1.3.4 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ เขตพื้นที่ตาก 
   1.3.4.1 ผศ.นฤมล  กูลศิริศรีตระกูล แจงตอที่ประชุม วา รองคณบดีไมไดฝากเรื่องเพื่อแจงใหที่
ประชุมทราบ แตขณะนี้ในเขตพื้นที่กําลังดําเนินการเปดรับสมัครนักศึกษาใหม และเปดสอนในภาคฤดูรอนอยู  
    คณบดีจึงขอฝากเรื่องถึงเขตพื้นที่ตาก วา ขอใหเปลี่ยนแนวคดิ (Concept) ในการขอ
งบประมาณในโครงการจัดตั้งศูนยอาหารไทยใหม โดยเปลี่ยนจากรปูแบบในปจจบุัน ซ่ึงมีเฉพาะงบประมาณ  
ในการบริการวิชาการเพยีงอยางเดยีว โดยใหเพิ่มงบประมาณในการจัดตั้งศูนยเขาไปดวย 
 
 1.3.5 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชยีงใหม 
   ไมมี 
 
 1.3.6 เร่ืองที่จะแจงใหทราบของ เขตพื้นที่เชียงราย  
   ไมมี (ไมมีผูเขาประชุมจากเชียงราย) 
 
 



 

 

 1.3.7 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา 
   1.3.7.1 รศ.ศีลศิริ  สงาจิตร หัวหนาคณะกรรมการประกัน ฯ แจงตอที่ประชุม วา ผลการ
ดําเนินงานของกลุมสาขาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ ในรายงานการประเมินตนเอง ปการศกึษา 2551 และ 
ปการศึกษา 2552 (6 เดือน) คะแนนทีอ่อกมายังไมผานการประเมนิ จึงเรยีนถามที่ประชุมวาควรหาทางออก
อยางไร 
    คณบดี จึงย้ําเรือ่งงานประกันคุณภาพการศกึษาของคณะ ฯ อีกครั้งวา ขอใหรองคณบดี
ทุกเขตพื้นที่ และ หวัหนาสาขาวิทยาศาสตรพื้นที่เชียงราย และภาคพายัพ เชยีงใหม เนนการทาํงานอยางเต็มที่
และเอาจริงเอาจังในเรื่องดังกลาวดวย 
 
 1.3.8 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ เลขานุการ 
   ไมมี 

   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
  2.1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11 วันที ่ 17 มี.ค. 53  เลขานุการไดจัดทํารายงานการ
ประชุม คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คร้ังที่ 11 วันพุธที่ 17 มีนาคม 2553 
เวลา  13.00 น. ณ  หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชยีงใหม เรียบรอยแลว จึงเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 

  4.1  การแกไขปญหาเรื่องการเทียบโอน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย ฯ วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 หมวดที่ 7 การเทียบโอนผลการเรียน  โดยรองคณบดีฝายวิชาการและกจิการนักศึกษา แจง
วา ตามที่ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับการติดตอประสานงานจากเขตพื้นที่อยูเนือง ๆ 
เกี่ยวกับปญหาการเทียบโอนนักศึกษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย ฯ วาดวย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2551 หมวดที่ 7 การเทียบโอนผลการเรียน  ซ่ึงโดยทั่วไปจะปฏิบัติโดยใชขอบังคับ ฯ หมวด 7 ขอ 23 ทางเลือกที ่



 

 

1 คือ ดําเนนิการเทียบโอน ซ่ึงมีรายละเอียด ตามขอ 27, 28 และ ตามประกาศคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร เร่ือง แนวปฏิบัติในการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และ
หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วนัที่ 1 มิถุนายน 2551 แตอยางไรก็ตาม ในขอ 23 นี้ ยังมี ทางเลือกที่ 2 
ใหเลือกปฏิบตัิได คือ ประเมินความรู ทักษะและประสบการณ  เพื่อใหการดําเนินการตามทางเลอืกที่ 2 มีความ
ชัดเจน  คณะ ฯ จึงออกประกาศคณะ ฯ เร่ือง หลักเกณฑและขอกําหนด เกี่ยวกับ การประเมินความรู ทักษะและ
ประสบการณ ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2553  ดังนั้น รองคณบดีฝายวิชาการและกจิการนักศึกษา จึง
นําเสนอเรื่องดงักลาวใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะไดรับทราบ 
 
    มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ และใหถือปฏิบัติตอไป 
 

   4.2 คําของบประมาณ ประจําป 2554 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร โดย  
รองคณบดีฝายวิจยัและพัฒนา แจงตอที่ประชุม วา ตามที่ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร โดยฝาย
วิจัยและพฒันา ไดใหทุกเขตพื้นที่จัดทําคาํของบประมาณ ประจําป 2554 ทั้ง หมวดงบลงทุน ทั้งครุภัณฑที่ราคา
ไมเกิน 1 ลานบาท ราคาสูงกวา 1 ลานบาท ส่ิงกอสรางราคาไมเกิน 10 ลานบาท และสิ่งกอสรางราคาเกิน 10 ลาน
บาทขึ้นไป และหมวดรายจายอื่น บัดนี้ คณะ ฯ ไดดําเนินการจดัเรียงลําดับความสําคัญและจัดภายใตเมด็เงินที่
ควรจะไดรับ จัดสงมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไดจดัทําเปนเลมคําของบประมาณ ป 2554 ของมหาวิทยาลัย
เปนที่เรียบรอยแลว ดังนั้น รองคณบดีฝายวจิัยและพัฒนา จึงนําเสนอเรื่องดังกลาวใหที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะไดรับทราบความกาวหนาของการดําเนินงาน  
 
    มติคณะกรรมการประจําคณะ   รับทราบ 
 

   4.3 แจงผลการอนุมัติโครงการ ปงบประมาณ 2553 โดย รองคณบดีฝายวิจยัและพัฒนา แจงตอ
ที่ประชุม วา ตามที่ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร โดยฝายวิจยัและพฒันา ไดใหทกุเขตพื้นที่จดัทํา
รายละเอียดโครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2553 ตามแบบ ง.8 ไปแลว ซ่ึงเปนงบยทุธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 10 โครงการ และงบลงทุนเขตพืน้ที่นาน ปงบประมาณ 2553 อีก 1 โครงการ ไดแก 
โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตสัตว ฯ (โครงการที่ 2) และคณะ ฯ ไดเสนอโครงการตอ
มหาวิทยาลัย ไปแลว นัน้ บัดนี้มหาวิทยาลัยไดอนุมัติโครงการใหกับคณะ วทก. จํานวน 11 โครงการ ดังกลาว
แลว  และนอกจากนี้ ยังอนมุัติโครงการในงบขับเคลื่อนยุทธศาสตร อีก 3 โครงการ ไดแก 1) โครงการปรับ
พื้นฐานดาน ภาษา คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร งบประมาณ 70,000 บาท ไดรับเขตพื้นที่ละ 11,667 บาท         
2) โครงการแนะแนวรับนักศึกษาเชิงรุก งบประมาณ 100,000 บาท ไดรับ 4 เขตพื้นที่ที่มี นศ. เขตพื้นที่ละ 
25,000 บาท 3) โครงการผูเชี่ยวชาญนกัปราชญชุมชนพบนักศึกษา งบประมาณ 100,000 บาท ไดรับ 5 เขตพื้นที ่



 

 

(ยกเวนเขตพื้นที่ภาคพายพั เชียงใหม) เขตพื้นที่ละ 20,000 บาท ดังนั้น รองคณบดีฝายวิจยัและพัฒนา จึงนําเสนอ
เร่ืองดังกลาวใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะไดรับทราบความกาวหนาของการดําเนินงาน  
 
    มติคณะกรรมการประจําคณะ   รับทราบ 
 

   4.4 มหาวิทยาลัยแจงวิธีการดําเนินงานในโครงการภายใตงบยุทธศาสตร โดย รองคณบดีฝาย
วิจัยและพฒันา แจงตอที่ประชุม วา ตามทีค่ณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับอนุมัตโิครงการตาม
งบยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย จํานวน 8 โครงการ ไปแลว และมหาวิทยาลัยไดแจงวธีิการดําเนินโครงการใหทุก
คณะ ฯ ปฏิบัติ นั้น รองคณบดีฝายวิจยัและพฒันา จึงนําเสนอเรื่องดังกลาวใหทีป่ระชุมคณะกรรมการประจาํ
คณะไดรับทราบถึง วิธีการดาํเนินงานของโครงการตามยุทธศาสตร  
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ   รับทราบ 

 
   4.5 โครงการสงเสริมอาจารยเสริมสรางประสบการณจากสถานประกอบการ โดย รองคณบดี
ฝายวิจยัและพฒันา แจงตอที่ประชุม วา ตามที่ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเกษตร ไดรับอนุมัติ
โครงการตามงบยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ในโครงการสงเสริมอาจารยเสริมสรางประสบการณจากสถาน
ประกอบการ โดยไดรับงบประมาณ จํานวน 1.6 ลานบาท เพื่อใหการดําเนินโครงการดําเนินดวยความเรียบรอย 
รองคณบดีฝายวิจยัและพัฒนา จึงขอแจงเกี่ยวกับวิธีการดําเนินโครงการใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ไดรับทราบถึงการดําเนนิโครงการสงเสริมอาจารยเสริมสรางประสบการณจากสถานประกอบการ  
 
    มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ และขยายเวลาในการสงโครงการ (ง.8) ของ
แตละบุคคลไปจนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2553 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 
     5.1 ขอปรึกษาเพื่อเสนอเปนนโยบายของคณะ ฯ เกีย่วกับการเขารวมเปนเครือขายงานวิจยักับ 
สกว. ฯ โดย รศ.ดร.พรรณระพี  อํานวยสิทธิ์ แจงตอที่ประชุมวา  ไดรับเชิญจากสํานกัประสานงานชุดโครงการ : 
ไกพื้นเมือง ของ สกว.  เขารวมประชุมเพือ่การประชุมเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการ เร่ือง “การผลิตพอ-แมพันธุ 
ไกลูกผสมพื้นเมืองเชิงพาณชิยในระดับชมุชน”  วันที ่ 12 มีนาคม 2553  ณ   ภาควิชาสตัวศาสตร คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   โดยสํานักประสานงานชุดโครงการฯ  มีความประสงคที่จะสนับสนุนทุน
วิจัยเร่ือง การผลิตพอแมพันธุไกลูกผสมพืน้เมืองเชิงพาณิชยในระดับชุมชน เพื่อใหเกิดระบบการผลิตไกลูกผสม



 

 

พื้นเมืองเชิงพาณิชยอยางครบวงจร และคาดหวังวาจะเปนอาชีพทางเลือกสําหรับชุมชนไดในอนาคต  โดยการ
ประชุมครั้งนี้ สํานักงานประสานงานชุดโครงการ ฯ คาดวาจะไดสถาบันที่มีความประสงคจะพัฒนาขอเสนอ
โครงการรวมกัน  การนี้มีผูรับเชิญเขารวมประชุมจาก 4 มหาวิทยาลัยคอื 
 
  1.    ผศ.ดร.เฉลิมพล  เยื้องกลาง           ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร 

2. ผศ.ดร.ไกรสิทธิ  วสุเพ็ญ                    ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร 
3. ดร.ศศิพันธ  วงศสุทธาวาส                 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร  
4. รศ.ดร.พรรณระพี อํานวยสิทธิ์           ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก            
5. ดร.วาที  คงบรรทัด                            ม.มหาสารคาม 
6. ผศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวานชิ            ม.มหาสารคาม 
7. ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลี                     ม.อุบลราชธานี 

 
   การประชุมครั้งนี้เปนการระดมความคิด เร่ือง แนวทางการสรางเครือขาย/ความรวมมือดานการ
ผลิตพอแมพันธุ ไกลูกผสมพื้นเมืองเชิงพาณิชยในระดับชุมชน โดยความรวมมือนี้ตองไดรับความเห็นชอบและ
ไดรับการสนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณดานโรงเรือน และครุภัณฑ ที่จะใชในงานวิจัยเชิงพาณิชยนี้จาก
หนวยงานดวย  ผลการประชุมมี 2 มหาวิทยาลัย คือ มทร.อีสาน สกลนคร และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึง
ผูบริหารระดับคณะเขารวมประชุมดวยไดตกลงดวยวาจา วา ขอเขารวมการนําเสนอโครงการวิจัย ฯ กับ สกว.   
สวน มทร.ลานนา หรือผูแทนคือ รศ.ดร.พรรณระพี อํานวยสิทธิ์ ไมสามารถใหคําตอบได เนื่องจากไมไดเปน
ผูบริหารของหนวยงานใด ๆ  ในมหาวิทยาลัย จึงขอเรียนปรึกษาคณะกรรมการคณะ ฯ เพื่อใหนโยบายและ
ดําเนินการในระดับผูบริหารของมหาวิทยาลัยตอไป     ทั้งนี้ รศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ ผูประสานงานชุด
โครงการ : การพัฒนาไกพื้นเมือง สกว. ไดนัดใหคําตอบภายในวันที่ 12 เมษายน 2553  เพื่อตกลงการเขารวมเปน
เครือขายงานวิจัยดานไกพื้นเมืองในโครงการวิจัยเร่ืองการผลิตพอแมพันธุ ไกลูกผสมพื้นเมืองเชิงพาณิชยใน
ระดับชุมชน กับสํานักประสานงานชุดโครงการ : ไกพื้นเมือง ของ สกว. ในระดับผูบริหารของมหาวิทยาลัย และ
จัดทําโครงการวิจัยรวมระหวางมหาวิทยาลัยที่เปนเครือขาย 5 มหาวิทยาลัย  คือ  มทร. อีสาน  มทร.ลานนา  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยขอนแกน    
   รศ.ดร.พรรณระพี  อํานวยสทิธิ์ จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ ฯ เพื่อขอปรึกษา และ
เสนอเพื่อทราบเกี่ยวกับนโยบายของคณะในการเขารวมเปนเครือขายงานวิจยักับ สกว. ฯ ในครั้งนี ้
 
    มติคณะกรรมการประจําคณะ  เห็นชอบในหลักการ และเหน็ควรใหเขารวมโครงการ 
และที่ประชุมฝาก รศ.ดร.พรรณระพี  อํานวยสิทธิ์ ประสานงานตอและลงลึกในรายละเอียดของงบประมาณที่
ทาง มทร.ลานนา ตองจายทั้งงบประมาณที่เปนตัวเงนิ และไมเปนตัวเงนิ เพื่อนําสูการพิจารณาในครั้งตอไป  
 



 

 

  5.2 การแบงสวนราชการภายในคณะของ มทร.ลานนา โดยคณบดีแจงตอที่ประชุม วา ตามที่ได
มีการประชุมรวมกัน ของคณบดี ทั้ง 4 คณะ เพื่อพิจารณาแบงสวนราชการภายในคณะ และนําไปสูการเปน
ประกาศ มทร.ลานนา เร่ือง การแบงสวนราชการภายในคณะ ดังนั้น คณบดีจึงนาํเสนอ ราง โครงสรางภายใน
คณะ วทก. เพือ่ใหคณะกรรมการประจําคณะพจิารณา และนําเสนอ มทร.ลานนา เพือ่ออกประกาศลําดับตอไป 
 
   มติท่ีคณะกรรมการประจําคณะ  เห็นชอบตามที่คณบดีเสนอ 
 
    5.3 การกําหนดโครงสรางของสาขาวิทยาศาสตร โดย อ.มนัส  อินทรรุง แจงตอที่ประชุม วา 
เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน ตลอดจนการพัฒนาในการจัดตั้งเปนคณะวิทยาศาสตรในอนาคต
ของสาขาวิทยาศาสตรปจจุบัน จึงมแีนวคิดในการจัดตั้งเปนสํานักวิทยาศาสตร ขึ้นมากอนเพื่อดําเนินการในรูป
โครงการจัดตัง้คณะ ฯ จึงเรยีนตอที่ประชมุ เพื่อใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งสํานักวิทยาศาสตร  
 
   มติท่ีคณะกรรมการประจําคณะ  มีมติเหน็ชอบที่จะใหมีการจัดตั้งสํานักวิทยาศาสตร 
แตตองใหเปนมติของสภามหาวิทยาลัยจดัตั้งเปนหนวยงานภายใน ซ่ึงการจัดตั้งสํานัก นั้น จะตองตั้งโดย
กฎกระทรวง แตหากเปนการจัดตั้งหนวยงานภายในก็สามารถจัดตั้งไดโดยสภามหาวทิยาลัย  ดังนัน้ จึงขอให
สาขาวิทยาศาสตรภาคพายัพ เชียงใหม ไปพัฒนารายละเอียดเกีย่วกับการจัดตั้งสํานกัวิทยาศาสตรในครั้งนี้ เพื่อ
เสนอรายละเอยีดใหกับที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพจิารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อ่ืน ๆ 
 

   6.1 การการแกไขปญหาเรื่องการเทียบโอน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย ฯ วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 หมวดที่ 7 การเทียบโอนผลการเรียน  ซ่ึงไดมีการสอบถามรายละเอียดเกีย่วกับวิธี
ปฏิบัติตามประกาศคณะ ฯ เร่ือง หลักเกณฑและขอกาํหนด เกี่ยวกับ การประเมินความรู ทักษะและ
ประสบการณ ประกาศ ณ วนัที่ 25 กุมภาพันธ 2553  ซ่ึงคณบดีขอที่ประชุมใหยกมาตอบขอซักถามในวาระอื่น ๆ 
โดยคณบดี ช้ีแจงตอที่ประชุมวา โดยเจตนารมณของการออกประกาศในครั้งนี ้ เปนการใหทางเลือกในการ
ปฏิบัติตามขอ 23 ซ่ึงไดแก 1 คือ ดําเนินการเทียบโอน หรือ 2 ประเมินความรู ทักษะและประสบการณ  โดยที่
ผานมามักจะเลือกวิธีที่ 1 มาใชแตกอใหเกิดปญหาตามมามากมาย ดงันั้น คณะจึงไดออกประกาศคณะ ฯ เร่ือง 
หลักเกณฑและขอกําหนด เกี่ยวกับ การประเมินความรู ทักษะและประสบการณ ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 
2553 ซ่ึงเปนอีกทางเลือกหนึง่ ใหเลือกปฏบิัติเพื่อแกไขปญหาขางตนตอไป 

 
    มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ และใหถือปฏิบัติตอไป 
 



 

 

   6.2 ที่มาของคําสั่ง คณะ วทก. ที่ 08/2553 เร่ือง  แตงตั้งคณะอนกุรรมการวัดผล ประเมินผล
การศึกษา และควบคุมมาตรฐานการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร โดยรองคณบดีเขตพื้นที่
นาน ไดสอบถามถึงที่มา  และคณบดีขอที่ประชุมใหยกมาตอบขอซักถามในวาระอื่น ๆ โดยคณบดี ไดช้ีแจงตอที่
ประชุมวา ที่ผานมามีวาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติผูสําเร็จการศึกษา แตมีปญหาที่
สภา ฯ ไมสามารถอนุมัติได เนื่องจากเกดิการผิดพลาดในการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิต ดังนัน้ 
สภามหาวิทยาลัยจึงมอบให สสว. หาแนวทางแกไข  (ซ่ึงหากพิจารณาแลวความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการ
ประมวลผลผลการศึกษา ซ่ึงเปนหนาที่ของ สสว. โดยตรง) และ สสว. เห็นวาเปนหนาที่ตามมาตรา 38 (4) แหง 
พรบ.มทร. พ.ศ. 2548 ที่ตราไววา (4) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ  ดังนั้น 
สสว.จึงไดยกรางคําสั่งขึ้นโดยอางมาตรา 38 (4) และขอใหคณบดีเปนผูลงนามในคําสั่ง (ซ่ึงคณะ ฯ ก็ไมเห็นดวย
ตั้งแตตอนตน เนื่องจากแกไขไมตรงจุด)  แตอยางไรก็ตาม สสว. ไดบรรจุไวในวาระการประชุมเรื่องดังกลาวใน
การประชุม CEO ซ่ึงคณบดี และรองอธิการบดีเขตพื้นที ่ ไดรับทราบปญหา และวิธีการหาทางออกตามที่ สสว. 
เสนอ และเหน็ชอบในวิธีการปฏิบัติในการประชุมครั้งนั้นแลว  ดังนัน้ คณะ ฯ จึงไดออกคําสั่งที ่ 08/2553 ซ่ึง
เปนไปตามคํารองขอของ สสว. 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
 
   6.3 อ.อภิชาติ  โคกทอง ไดหารือที่ประชุม เกี่ยวกับการจัดทํา มคอ. 3 ซ่ึงกระชั้นชิดมากจึงขอ
หารือในที่ประชุมเพื่อขอขยายระยะเวลาทีใ่นการสง มคอ.3 ฉบับสมบูรณไดหรือไม อยางไร 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  ขยายระยะเวลาใหสงไดภายในเดือนพฤษภาคม 2553 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา 17.50 น. 
 
 
 
                (นายอนุชา  จนัทรบูรณ)                                                               (นายวินจิ  นุมฤทธิ์) 
          เลขานุการกรรมการประจําคณะ                                              ประธานคณะกรรมการประจําคณะ                                    
                 ผูจดบันทึกการประชุม                                                            ผูตรวจบันทึกการประชุม 


